

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

## เราทำแบบฆากิเลส

ฟ้าหญิงจะเสด็จมาวันไหน (พຽ່ງนี้เจ้าคะ) เออ ประทับที่ตำหนัก วันนั้นพวก ตำรวจเต็มแถวนั้น คือเราออกมา..เราเป็นหัวหน้าวัดไปได้หมด เวลาเจียบ ๆ เราผ่านไป ไปดูพระตำหนักนั้นละ พวกตำรวจเป็นแถว เราเดินผ่านออกทางนี้ จึงทราบได้ว่าตำรวจ เต็มแถวนี้ ตั้งแต่หน้ากุฏิเรา ต้นคือแถวๆ นี้ละ ต้นคือในเข้าไปออกจากรั้วไปมีแต่ ตำรวจเต็มไปหมด เราก็เดินไปธรรมดา เขาก็เคารพธรรมดา เดินผ่านหน้าตำหนักไป กลางคืนเจียบ ๆ เรามักจะออกมาเสมอ ว่าตำรวจมายืนเวรยืนยามมันยืนอย่างไร เราดู ตำรวจอีกทีหนึ่ง เราเป็นนายเวรตำรวจอีกทีหนึ่ง เขาอยู่เวรอยู่ยามกันเขาอยู่อย่างไร เขา ไม่ได้คิดนะว่าเรามาดูเวรดูยาม เรามาดูเขาอยู่กันอย่างไร กิริยามารยาทการระวังรักษา ตัวเป็นไปอย่างไร เรามาที่นั่นละ

เวลานี้คนไม่ค่อยขาดวัด คือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเป็นผู้ใหญ่ๆ มา กลางวันก็มา กลางวันละมาก มาวัดมามาคอยสังเกตดูเพื่อนำไปเป็นคติเครื่องสอนตนก็ดีนะ แต่มา เพื่อนๆ ฟ่านๆ มาไม่ดูหน้าดูหลังอะไร ดูแบบเชื่อๆ เราไม่ยอมให้มา เพราะอยู่ในวัดนี้ มันก็เต็มอยู่แล้วพระที่เชื่อๆ ซ่าๆ อยู่ในวัดป่าบ้านตาดมันแน่นวัดอยู่แล้ว แล้วยังจะเอา ฆราวาสพวกเชื่อๆ ซ่าๆ มาบวกกันเข้าอีกวัดนี้แตก เป็นอย่างนั้นละ

เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเหมือนแต่ก่อนนะ แต่ก่อนเราจริงจังมากเรากับพระ เข้าไปข้าง ในไม่ให้รู้ละ ไม่มีพินมีไฟไปเจียบๆ กลางคืน องค์กรไหนทำอะไรอยู่ๆ ไปดูหมด นี่เอา พื้นฐานมาจากความเพียรของเรา ความเพียรของเราทำอย่างนั้น ไม่ได้นอนใจละ อยู่ อย่างนั้นละการประกอบความเพียร ที่นี้หมู่เพื่อนเป็นอย่างไร มาเชื่อๆ ซ่าๆ หลับ ครอกๆ แครกๆ ให้เห็น เราไม่ยอมพบอยากเห็น จึงต้องไปดูแต่ก่อน เดี่ยวนี้ไม่ไป ไม่ ไปเลย ออกจากนั้นก็มาศาลานี้ อย่างมากก็ไปประตูวัดก็เข้ามานี้เท่านั้นแหละ มันหมด กำลั้ง

แต่ก่อนเราจริงเอาจังมาก เพราะเราปฏิบัติเพื่อฆากิเลสเราทำแบบฆากิเลส แล้ว หมู่เพื่อนทำอะไร นั่น มาดู ฆากิเลสไม่ใช่เล่นๆ นะ หนักมากทีเดียว ถ้าใครไม่ได้พึด กับกิเลสให้มันม้วนเสื่อลงเสียก่อนแล้วอย่ามาพูดนะว่างานนั้นหนักงานนี้หนัก ไม่มี อะไรหนักยิ่งกว่างานแก้กิเลส แหลมคมมากทีเดียว สติปัญญาไม่ทันไม่ได้ละ มันเย็บๆ ออกจิตนะ มองไม่ทัน

นี่ฟาดอยู่ถึง ๙ ปีนะที่ขัดกับกิเลสโดยเฉพาะ พอได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครู อาจารย์มันแล้วก็ออกขึ้นเวทีเลย ไปคนเดียว ขึ้นเวที อยากกินก็กิน ไม่อยากกินก็วันก็

ตามไม่สนใจ การอยู่การกินการหลับการนอนไม่สนใจ พัดกับกิเลสด้วยความเพียร  
ตลอดเวลา มีเท่านั้นละ ที่นี้จะให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ